
BORGARRÁÐ 11. apríl 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ávinning 
af sameiningu leikskóla og grunnskóla - R19040144

Spurt er hvort það liggi fyrir upplýsingar um hver ávinningur hefur verið af 
sameiningu leikskóla og grunnskóla í Reykjavík undanfarin ár. Svar óskast 
sundurliðað eftir skólum. Bæði er spurt um fjárhagslegan ávinning sem og 
faglegan ávinning, þ.e. m. v. að ef ekkert hefði verið gert?


